

Số: /UBND-VP
(V/v triển khai dịch vụ tư vấn sức khỏe
trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa)

Hoàng Hợp, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các đồng chí thành viên BCD chuyên đổi xã, Trưởng Trạm y tế, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 134/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh. UBND xã Hoàng Hợp đề nghị các đồng chí thành viên BCD chuyên đổi xã, Trưởng Trạm y tế, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và nhân dân trên toàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin trong khám sức khỏe trực tuyến, khám bệnh từ xa nhằm giảm bớt chi phí cho người dân, giảm thời gian đi lại.

2. Trạm y tế cung cấp đường link Zalo khám bệnh từ xa cho người dân, thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin và các trang thông tin điện tử của xã, của ngành, nhận đặt lịch tư vấn, khám bệnh qua ứng dụng VnCare trên điện thoại thông minh, đồng thời kết nối với các cơ quan tuyến trên để người dân có thể liên hệ, tư vấn trong công tác khám sức khỏe đảm bảo người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng giảm thiểu phòng chống dịch bệnh, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

3. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thường xuyên tuyên truyền các văn bản của các cấp, của UBND xã liên quan đến hồ sơ sức khỏe và tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa cho nhân dân để nhân dân trong toàn xã được nắm bắt các chủ trương để thực hiện.

Trên đây là công văn triển khai dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa trong công tác Chuyển đổi số năm 2023. UBND xã Hoàng Hợp đề nghị Các đồng chí thành viên BCD chuyên đổi xã, Trưởng Trạm y tế, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như Kg (t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Phụng

